
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2565 
วันที่  7  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

ณ ห้องประชุมอาคารประชาปราโมทย์ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
********************** 

ผู้มาประชุม 
    

 
1 นายสหภาพ กะเปราะน้อย ประธานสภา นายสหภาพ กะเปราะน้อย 

 
2 นายสมร  ทองตัน รองประธานสภา นายสมร  ทองตัน 

 
3 นายแมน เปียยะบุตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 นายแมน เปียยะบุตร 

 
4 นายศรัทธา เจือหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 นายศรัทธา เจือหอม 

 
5 นายชูชาติ ทรัพย์ทวี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 นายชูชาติ ทรัพย์ทวี 

 
6 น.ส.เบญจวรรณ ปานพันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 น.ส.เบญจวรรณ ปานพันธ์ 

 
7 นางสาวเช่นดาว นพศรี เลขานุการสภา นางสาวเช่นดาว นพศรี 

       ผู้ลาประชุม 
    

  
ไม่มี 

    ผู้ไม่มาประชุม 
    

  
ไม่มี 

    ผู้เข้าร่วมประชุม 
    

 
1 นายสขภณ เพ่ิมสิน นายก อบต. นายสขภณ เพ่ิมสิน 

 
2 นายไทย พุกพัน รองนายก อบต. นายไทย พุกพัน 

 
3 น.ส.อัญชล ี หาญณรงค์ รองนายก อบต. น.ส.อัญชลี หาญณรงค์ 

 
4 นางอัจฉรี เสริมทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 นางอัจฉรี เสริมทรัพย์ 

 
5 นายสมชาย มานิช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 นายสมชาย มานิช 

 
6 นายสมใจ ข าสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 นายสมใจ ข าสวัสดิ์ 

 
7 นายปิยะพงษ์ ชูชื่น เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย นายปิยะพงษ์ ชูชื่น 

 
8 นางอัชรา เสริมทรัพย์ หัวหน้าส านักปลัด นางอัชรา เสริมทรัพย์ 

 
9 นายสมหมาย พุ่มพัน ก านัน นายสมหมาย พุ่มพัน 

 
10 น.ส.พจมาน พูลกิจ ผู้อ านวยการกองคลัง น.ส.พจมาน พูลกิจ 

 
11 นางสุมณฑา อินทนิล รก.ผอ.ร.ร.วัดสมุทรธาราม นางสุมณฑา อินทนิล 

 
12 นายเทอดพงษ์ โดยงามรัก ครู ร.ร.วัดสมุทรโคดม นายเทอดพงษ์ โดยงามรัก 

 
13 นายฉัตรชัย แสงจันทร์ ผอ.วัดสมุทรโคดม นายฉัตรชัย แสงจันทร์ 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.40  น.   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสหภาพ  กะเปราะน้อย  ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย   ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
 ประธาน  - ไม่มี 
  

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน 
 ประธาน  - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจรายงานการ
ประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.2565  เมื่อวันที่  7  มกราคม  2565 
 ศรัทธา  - เรียนท่านประธาน จากผลการตรวจ ไม่พบจุดที่ต้องแก้ไข 
 ประธาน  - ผมขอให้สมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมอีกครั้งก่อนลงมติ 
 ประธาน  - ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  
สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.2565  เมื่อวันที่  7  มกราคม  พ.ศ.2565  กรุณายกมือ 

ที่ประชุม - มีสมาชิกยกมือ  6  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะน้อย  นายสมร  ทองตัน  นาย
แมน  เปียยะบุตร  นายศรัทธา  เจือหอม  นายชูชาติ  ทรัพย์ทวี  และนางสาวเบญจวรรณ  ปานพันธ์ 

ประธาน  - สรุปว่าที่ประชุมมีมตริับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
  

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
 ประธาน  - ไมมี่ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ประธาน  - ไม่มี  

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
5.1  พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
ผักเบี้ย 

ประธาน  - ขอเชิญนายกชี้แจง 
นายกอบต. - เรียนท่านประธาน  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยได้ออกระเบียบว่าด้วย

การด าเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.2565  ซึ่งในระเบียบข้อ 6  ได้ก าหนดว่าให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมผักเบี้ย เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยมีจ านวนคณะกรรมการไม่น้อยกว่า  9 คน  แต่ไม่เกิน  
15  คน  ซึ่งประกอบไปด้วย  1) ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้แทนด้านการศึกษา  2) ผู้แทนศาสนสถาน   3)ผู้แทนจากสมาชิก
สภาอบต.  4) ผู้แทนชุมชน  5) ผู้แทนด้านสาธารณสุข  6) ผู้แทนผู้ปกครอง  7) ผู้แทนกองการศึกษา  8) ผู้แทนครู
ผู้ดูแลเด็กหรือผู้แทนผู้ดูแลเด็ก  9) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทั้งนี้ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหน้าที่ก าหนด
นโยบายและแผนพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเล็กทุก ๆ คน ได้รับการเตรียมความ
พร้อมอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน , หน้าที่เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ
งบประมาณการบริหารและการบริหารทั่วไปของศูนย์ , หน้าที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับ
ชุมชนและเครือข่าย และหน้าที่ประเมินผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบการอาหาร ผู้ท าความสะอาดในด้านความรู้ความสามารถให้
เป็นไปตามมาตรฐาน ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก าหนดและเสนอผลการประเมินให้ อบต. 
ประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างต่อไป  ดังนั้นในส่วนของกรรมการที่มาจากผู้แทนของสมาชิกสภาอบต. ทางผมจึง
เสนอญัตตินี้มาให้ท่านประธานพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา จ านวน 1 คน ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ 

ประธาน  - ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อและขอผู้รับรองด้วย 
ศรัทธา  - ขอเสนอนายสมร  ทองตัน 
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ประธาน  - ขอผู้รับรอง 
ที่ประชุม - มีสมาชิกยกมือ  4  คน คือ  นายแมน  เปียยะบุตร  นายศรัทธา  เจือหอม   นายชู

ชาติ  ทรัพย์ทวี  และนางสาวเบญจวรรณ  ปานพันธ์ 
 

ประธาน  - มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม - ไม่มีผู้เสนอ 
ประธาน  - สรุปว่าที่ประชุมมีมติเลือกนายสมร  ทองตัน เป็นกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

5.2  พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

ประธาน  - ขอเชิญนายกชี้แจง 
นายก  - เรียนท่านประธานสภา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 41  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับ  
ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการในท้องถิ่น  ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 16 (9) ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดการศึกษาและกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทาง และหลักเกณฑ์การ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/
ว 1316  ลงวันที่  4  มีนาคม  2559  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  ทั้งนี้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจ าเป็นต้องมีผู้แทนจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ จ านวน 1 คน มาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาอบต.แหลมผักเบี้ย  ผมจึงได้เสนอญัตตินี้มา
ให้ท่านประธานพิจารณาคัดเลือก ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ 
 ประธาน  - ตามท่ีนายกชี้แจงมาให้สภาคัดเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อมาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนั้น 
ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะเสนอตัวแทนจากสมาชิกสภาหรือผู้บุคคลอ่ืนที่สภาเห็นว่ามีความรู้เกี่ยวกับการศึกษา มาเป็น
กรรมการ ขอเชิญเสนอได้ 
 สมร  - ขอเสนอตัวแทนจากผู้น าหมู่บ้าน 
 ประธาน  - มีสมาชิกท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้
เลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้น าหมู่บ้าน 
 ประธาน  - ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อ และขอผู้รับรองด้วย 
 สมร  - ขอเสนอนายสมหมาย  พุ่มพัน  ก านันต าบลแหลมผักเบี้ย 
 ประธาน  - ขอผู้รับรองด้วย 

ที่ประชุม - มีสมาชิกยกมือ  5  คน คือ  นายสมร  ทองตัน  นายแมน  เปียยะบุตร  นายศรัทธา  
เจือหอม  นายชูชาติ  ทรัพย์ทวี  และนางสาวเบญจวรรณ  ปานพันธ์ 
 ประธาน  - มีสมาชิกจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม ่
 ที่ประชุม - ไม่มีผู้เสนอ  
 ประธาน  - สรุปว่าที่ประชุมมีมติเลือกนายสมหมาย  พุ่มพัน  ก านันต าบลแหลมผักเบี้ย เป็น
กรรมการการศึกษาของอบต.แหลมผักเบี้ย 
 ประธาน  - ขณะนี้ใกล้เวลา 12.00 น. แล้ว  ผมขอพักการประชุมไว้ก่อนเพ่ือพักรับประทาน
อาหารกลางวัน แล้วมาประชุมต่อในเวลา  13.30 น. 
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   พักประชุม  เวลา  11.40 น. 
   เริ่มประชุม เวลา 13.35 น. 
 

5.3  นโยบายโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ประธาน  - ขอเชิญนายกชี้แจงญัตต ิ
 นายก  - เรียนท่านประธานด้วยผมได้รับทราบจาก นายฉัตรชัย  แสงจันทร์  ผู้อ านวยการ
โรงเรียนวัดสมุทรโคดม และนางสุมณฑา  อินทนิล  รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมุทรธาราม ว่าทางส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาได้รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการเกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพ  ในเรื่องนี้ผมและ
คณะกรรมการสถานศึกษาทราบแล้ว ไม่สบายใจถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะมีผลกระทบในหลายด้านซึ่งในต าบลแหลม
ผักเบี้ยมีสถานศึกษา 2 แห่ง คือ โรงเรียนวัดสมุทรธารามและโรงเรียนวัดสมุทรโคดม มีศักยภาพในการเรียนการสอน 
ความปลอดภัยการเดินทางของบุตรหลานของคนในชุมชน ผมจึงขอน าเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมสภาอบต.เพ่ือให้รับทราบ
และหารือร่วมกัน จะมีแนวทางอะไรที่โรงเรียนทั้งสองแห่งจะไม่ไปรวมกับโรงเรียนในต าบลอ่ืน ส าหรับรายละเอียดผมขอ
อนุญาตให้ทางท่านผอ.ฉัตรชัยและคุณครูสุมณฑาได้ชี้แจงต่อไป 
 ผอ.ฉัตรชัย - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการประชุมข
ชี้แจงถึงนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษาได้รับทราบ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 นั้น จากการประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครองรับทราบ และเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและเหตุผลเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนโรงเรียนนั้นๆ  แต่ปัจจุบันนี้ผู้ปกครองมีความจ าเป็นที่ต้องอยู่ใน
โรงเรียนขนาดเล็กในชุมชนอยู่ ซึ่งไม่ต้องเดินทางไปไกลจากชุมชนและนักเรียนในชุมชนยังมีความไม่สะดวกในการเดินทาง 
เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงที่ไม่เอ้ือต่อการส่งบุตรหลานไปเรียนรวม ซึ่งจะตามมาด้วยความห่วง
และกังวล จึงยังมีความประสงค์ไม่ไปเรียนรวมกับโรงเรียนอื่น 
 ครูสุมณฑา - จากการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดสมุทรธาราม ได้รับทราบความ
คิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียนว่าไม่สะดวกในการเดินทาง และเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในการเดินทางไปเรียนรวม และ
ไม่ประสงค์ไปเรียนรวมกับโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา (โรงเรียนบ้านบางแก้ว ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 
44) หรือโรงเรียนอื่น 
 ประธาน  - มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมจะขอถามมติที่ประชุมว่า
มีท่านใดเห็นว่าไม่ให้โรงเรียนวัดสมุทรโคดมและโรงเรียนวัดสมุทรธาราม ไปรวมกับโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา
ต าบลอื่น กรุณายกมือ 
 ที่ประชุม - มีสมาชิกยกมือ  6  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะน้อย  นายสมร  ทองตัน  นาย
แมน  เปียยะบุตร  นายศรัทธา  เจือหอม  นายชูชาติ  ทรัพย์ทวี  และนางสาวเบญจวรรณ  ปานพันธ์ 
 ประธาน  - สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่ให้โรงเรียนวัดสมุทรโคดมและโรงเรียนวัดสมุทร
ธารามไปรวมกับ โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาต าบลอื่น 
 ประธาน  - และผมขอถามมติที่ประชุมว่า ท่านใด เห็นชอบให้โรงเรียนวัดสมุทรโคดมและโรงเรียน
วัดสมุทรธาราม  จัดการเรียนการสอนเรียนร่วมกันในพื้นท่ี กรุณายกมือ 
 ที่ประชุม - มีสมาชิกยกมือ  6  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะน้อย  นายสมร  ทองตัน  นาย
แมน  เปียยะบุตร  นายศรัทธา  เจือหอม  นายชูชาติ  ทรัพย์ทวี  และนางสาวเบญจวรรณ  ปานพันธ์ 
 ประธาน  - สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ทั้งสองโรงเรียนจัดการเรียนการสอน
ร่วมกันในพื้นท่ีต าบลแหลมผักเบี้ย 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อ่ืน ๆ 
 ประธาน  - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนขอเชิญ 
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 สมร  - ผมขอถามนโยบายที่นายกได้แถลงต่อสภาไว้  ผมดูไม่มีเรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 ปลัด  - ขออนุญาตชี้แจงแทนท่านนายก เรื่องนโยบายที่ท่านนายกแถลงแม้จะไม่มีกล่าวไว้ใน
ประเด็นนโยบายแต่กิจกรรมของอบต.ก็จัดท าทุกปีมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อปพร. การตั้งด่านช่วงวันหยุดเทศกาล  
การรณรงค์เตือนเรื่องอุบัติเหตุ  ซึ่งในปีนี้ อบต. ก็ตั้งงบประมาณไว้ 
 ก านัน  - เรื่องประปา  ตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่ เราได้แจ้งแล้วเขานิ่งเฉย กว่าจะมานานมาก ตรงที่
ชาวบ้านร้องว่ามีน้ าประปาแตกเขามาดูแล้ว วัดค่าน้ าแล้วบอกว่าไม่ใช่น้ าประปา 
 นายก  - สมาชิกเบญจวรรณ โทรบอก ผมได้ให้ช่างอบต.ประสานกับประปามาดูว่าน้ าที่ท่อแตก 
ตรงไหน 
 ก านัน  - ประปามาซ่อมแล้วแต่ตอนเก็บงาน ท าไม่เรียบร้อย อยากจะถามว่ายางมะตอยอบต. มี
อยู่หรือไม่  อบต.ท าได้ไหม  ถ้าได้ไม่ต้องรอประปา เพราะผมดูแล้วอันตรายอาจะเกิดอุบัติเหตุได้ 
 นายก  - ผมขอรับไปด าเนินการให้ 
 ก านัน  - ตอนนี้ใกล้สงกรานต์แล้ว  ต้องตั้งจุดบริการประชาชน ฝ่ายปกครองท้องถิ่น หมอ ผม
อยากให้ตั้งจุดบริการ เพราะที่อ่ืนเขาก็ตั้งกัน  ขอให้ อบต. ท าเสนอไปอ าเภอว่าจะตั้งจุดบริการ แล้วให้อ าเภอส่งผู้ใหญ่ 
ก านัน มาร่วมกับอบต. 
 สมร  - ขอเสนอแผงเหล็ก  อยากให้อบต.จัดซื้อเพ่ิม 
 ประธาน  - ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอเลิกประชุม 
   เลิกประชุมเวลา  16.00  น. 
 
 

          นางสาวเช่นดาว  นพศรี 
                      (นางสาวเช่นดาว  นพศรี) 
    เลขาฯ / ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

             นายสหภาพ  กะเปราะน้อย 
   ( นายสหภาพ  กะเปราะน้อย ) 

                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
 
 
 


